

ผลการปฏิบัติงานของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒	
<p>ภาระงานของจังหวัด</p>	<p>ภารกิจการนำนโยบายไปปฏิบัติ : ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี</p> <p>(๓) จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับการพัฒนา มาตรฐานและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ถ่วง น้ำหนักด้วยจำนวนโรงงานที่ได้รับการส่งเสริมให้เป็น อุตสาหกรรมสีเขียว ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดได้กำหนด นโยบาย และกำกับดูแลให้มีการพัฒนาและยกระดับ ภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม</p>
<p>ผลการดำเนินงาน</p>	<p>สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนิน โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งเป็น การปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของรัฐบาลและ ยุทธศาสตร์ของกระทรวงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว การสร้าง และพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการลุ่มน้ำและวางระบบธรรมมา- ภิบาลสิ่งแวดล้อม</p> <p>(๑) จำนวนโรงงานอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนา อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ ๑ (การ ประกาศนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม และ หลักฐานการสื่อสารนโยบายด้าน สิ่งแวดล้อม) <u>จำนวน ๑๐ ราย</u></p> <p>(๒) จำนวนโรงงานสถานประกอบการ ที่ดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล สิ่งแวดล้อมจนประสบผลสำเร็จ และ ดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน ภายใต้การบริหารจัดการลุ่มน้ำและ วางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม <u>จำนวน ๒ ราย</u></p> <p><u>รวมจำนวนโรงงานอุตสาหกรรม ๑๒ ราย</u></p>

ผลการปฏิบัติงานของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒	
ภาระงานของจังหวัด	ภารกิจการพัฒนาในระดับพื้นที่ : ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรึที่สำคัญ (๕) จำนวนวิสาหกิจชุมชนและ SMEs ที่ผ่านการพัฒนาฝึกอบรม ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
ผลการดำเนินงาน	<p>สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรม ให้กับวิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ SMEs ดังนี้</p> <p>(๑) การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน/SMEs เพื่อเตรียมความพร้อมสู่นวัตกรรมการผลิตอุตสาหกรรม ๔.๐ ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ยกระดับสู่การเป็น Smart Business Solution ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ <u>มีผู้ประกอบการเข้าร่วมจำนวน ๕๖ ราย</u></p> <p>(๒) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพและพัฒนาผู้ผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป” ให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ผู้ผลิตอุตสาหกรรมชุมชนจังหวัดพิษณุโลก <u>มีผู้ประกอบการเข้าร่วมจำนวน ๑๐๐ ราย</u></p> <p>(๓) การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่ (Open Innovation) ในอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหาร โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยภาคเหนือ ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างนวัตกรรมการผลิตอัจฉริยะในอุตสาหกรรมอาหารในพื้นที่ภาคเหนือ Northern Thailand Food Valley to Smart Industry ๔.๐ <u>มีผู้ประกอบการเข้าร่วมจำนวน ๒๕ ราย</u></p> <p style="text-align: center;"><u>รวมจำนวนผู้ประกอบการ ๑๘๑ ราย</u></p>

